

ประจำวันที่ 7-13 มิถุนายน 2560

### พาณิชย์ สรุปผลงาน 3 ปีคสช.แก้ปัญหาข้าวได้ผล ทั้งจ่ายเงินค้ำจាំนำ-ระบายสต็อก-วางระบบราคาข้าวเปลือก

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้สรุปผลการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาข้าวในช่วง 3 ปีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ โดยสามารถแก้ไขปัญหาตกค้างมาจากโครงการรับจำนำข้าว เริ่มจากการเร่งจ่ายเงินให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินกว่า 70,000 ล้านบาทภายใน 1 เดือน, วางระบบการดูแลราคาข้าวเปลือกใหม่ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ฯลฯ ส่งผลให้ราคาตลาดข้าวในประเทศมีเสถียรภาพ

ส่วนการระบายสต็อกข้าวที่เป็นภาระตกค้างมากกว่า 18 ล้านตัน ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.57 - 5 มิ.ย.60 สามารถระบายข้าวในสต็อกได้ 13.89 ล้านตัน มูลค่า 129,825 ล้านบาท คงเหลืออีกเพียง 3 ล้านตัน โดยจะพิจารณาจากปัจจัยด้านสภาวะตลาด โอกาสที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาข้าวในตลาด

ขณะที่การขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจีกับรัฐบาล 3 ประเทศ รวม 3.46 ล้านตัน มูลค่ารวม 50,510 ล้านบาท ได้แก่ จีน 1.9 ล้านตัน, อินโดนีเซีย 655,000 ตัน และฟิลิปปินส์ 900,000 ตัน โดยส่งมอบเสร็จสิ้นแล้ว ยกเว้นสัญญากับจีนในปี 58 ปริมาณ 1 ล้านตัน ที่อยู่ระหว่างส่งมอบงวดที่ 4 ยังคงเหลืออีก 600,000 ตันที่จะต้องส่งมอบให้เสร็จสิ้น

สำหรับการขายข้าวของเอกชน ได้นำคณะภาคเอกชนเดินทางไปประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดคู่ค้าสำคัญ เช่น ฮองกง จีน สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งในส่วนตลาดฮองกง สามารถแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดข้าวมาได้ หลังจากเสียส่วนแบ่งตลาดให้เวียดนาม โดยในปี 59 ฮองกงนำเข้าข้าวจากไทยเป็นอันดับ 1 ปริมาณ 330,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 60% ของการนำเข้ารวม

นอกจากนี้ ไทยยังมีสัญญาณการสั่งซื้อข้าวไทยเพิ่มขึ้น ทั้งจากอิรัก อิหร่าน และฟิลิปปินส์ ที่ได้ประกาศจะเปิดประมูลนำเข้า 250,000 ตัน โดยรัฐบาลไทยจะเข้าร่วมประมูลขายข้าวแบบจีทูจีด้วย

"การดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์ในช่วงรัฐบาล คสช. 3 ปีที่ผ่านมา ถือว่ามาถูกทาง เพราะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีความเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยเฉพาะสถานการณ์จากนี้ จะเป็นช่วงขาขึ้นของราคาข้าว ตลาดเป็นของผู้ขาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นผลดี สะท้อนกลับไปสู่ชาวนาไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น" รัฐมนตรีพาณิชย์ กล่าว  
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### พาณิชย์ เผยเอกชน 24 รายยื่นขอคุณสมบัติประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมฯ

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมยื่นขอเอกสารคุณสมบัติผู้เสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 2/2560 รวม 24 ราย ซึ่งหากตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนจะสามารถยื่นขอเสนอซื้อได้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

ในขั้นตอนต่อไปคณะทำงานรับของเสนอราคาซื้อและผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะร่วมกันตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอซื้อทุกรายตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขคุณสมบัติผู้เสนอซื้อที่ประกาศคณะกรรมการฯ (TOR) กำหนด ซึ่งหากปรากฏภายหลังว่าผู้เสนอซื้อรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนดจะถือว่าผู้เสนอซื้อรายนั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่วันที่

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่ กรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นสามารถยื่นซองเสนอซื้อได้ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. จากนั้นตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป กรมฯ จะดำเนินการเปิดซองเสนอซื้อต่อหน้าสาธารณชนและสื่อมวลชน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และจะประมวลผลการยื่นซองเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการพิจารณาขยายข้าว เพื่อนำเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

สำหรับปริมาณข้าวที่นำมาเปิดประมูลรวม 2.2 ล้านตัน จำนวน 167 คลัง ใน 30 จังหวัด เป็นคลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) จำนวน 117 คลัง ปริมาณ 1.596 ล้านตัน และเป็นคลังขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จำนวน 50 คลัง ปริมาณ 0.607 ล้านตัน ประกอบด้วยข้าว 17 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2, ข้าวหอมจังหวัด, ข้าวขาว 5%, ข้าวปทุมธานี 5%, ข้าวขาว 10%, ข้าวขาว 15%, ข้าวขาว 25% เลิศ, ข้าวปทุมธานี, ข้าวเหนียวขาว 10%, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวหอมจังหวัด, ข้าวหอมปทุมธานี, ปลายข้าวหอมมะลิ, ปลายข้าวหอมจังหวัด, ปลายข้าวปทุมธานี, ปลายข้าว A1 เลิศ และ ปลายข้าว A1

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### **กรมการค้าปท. มั่นใจระบายข้าวในสต็อกรัฐได้ทั้งหมดภายใน ส.ค.-ก.ย. 60**

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ มั่นใจว่าจะระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลได้หมดภายใน ส.ค.-ก.ย.นี้ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าระบายข้าวอย่างต่อเนื่องจากที่มีในสต็อก 8 ล้านตันปลายปี 59 จนถึงเดือน พ.ค.ที่ผ่านมาระบายไปแล้ว 5.13 ล้านตัน ยังเหลือข้าวในสต็อกอีกจำนวน 2.94 ล้านตันขณะนี้

ขณะที่การประมูลข้าวรอบที่ 2 จำนวน 2.2 ล้านตันในวันพรุ่งนี้ (13 มิ.ย.) ยังต้องรอผลการประมูลว่า จะประมูลข้าวได้เท่าไร จากข้อมูลจนถึงเดือน พ.ค. ข้าวในกลุ่มที่ 1 สามารถบริโภคได้เหลืออีก 1.6 แสนตัน ประเภทที่ 2 ข้าวที่ไม่สามารถบริโภคได้แต่จะขายไปยังอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งจะนำมาเปิดประมูลในวันพรุ่งนี้ 2.2 ล้านตัน ส่วนประเภทที่ 3 ข้าวที่ไม่เหมาะสำหรับการทั้งคนและสัตว์ (ข้าวเน่า) เหลืออีก 5 แสนตัน

"เดือนกรกฎาคมจะเปิดการประมูลอีกรอบ หลังจากนั้นจะรายงานคณะกรรมการ นบข. ว่าสุดท้ายเหลือจำนวนข้าวเท่าไร แต่คิดว่าจะจบได้ในส.ค.-ก.ย.นี้ ไม่เหลือข้าวในสต็อก"

ด้านน.ส.วิบูลย์รักษ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์ข้าวโลกขณะนี้ พบว่า ขณะนี้ปริมาณการผลิตลดลง การค้าและการบริโภคปรับตัวดีขึ้น ซึ่งในราคาข้าวในขณะนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันก่อนเดือนมี.ค.พบว่าราคาข้าวหอมมะลิไทย ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ 715 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ส่วนข้าวหอมเวียดนามที่ 495 เหรียญต่อตัน ขณะที่ข้าวขาว 5% ของไทยอยู่ที่ 438 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ข้าวขาวเวียดนามอยู่ที่ 355 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าราคาข้าวไทยจากนี้จนถึงสิ้นปีจะปรับตัวสูงขึ้น เป็นผลจากการเดินสายจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลระบายข้าวไปมากเนื่องจากหลายประเทศมีผลผลิตลดลงเนื่องจากเผชิญภัยธรรมชาติ จึงมีความจำเป็นต้องมีการนำเข้าข้าวมากขึ้น รวมถึงบางประเทศมีผลผลิตสำหรับ

บริโภคในประเทศไม่เพียงพอจึงต้องมีการนำเข้า เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และผลจากการที่รัฐบาลระบายข้าวในสต็อกออกไปมากนี้เองทำให้การกดทับราคาข้าวหายไป ส่งผลให้ราคาข้าวกลับสู่ภาวะปกติ

ส่วนเรื่องการส่งออกข้าวโลกจากเดือน ม.ค.-พ.ค.พบว่าอินเดียส่งออก 4.12 ล้านตัน ไทยส่งออก 4.05 ล้านตัน และเวียดนาม 2.17 ล้านตัน สำหรับแนวโน้มผู้นำเข้ามีการคาดการณ์จะมีการนำเข้าค่อนข้างมากทั้งในบังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ และ อิหร่าน

ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าหาตลาดส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และการขายข้าวจากภาคเอกชน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการบริโภคข้าว การส่งเสริมภาพลักษณ์ข้าวไทย จากการจัดงานเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ถือว่ามีสัญญาณที่ดีต่อการส่งออกข้าว พร้อมกันนี้กรมการค้าต่างประเทศก็มีแผนในการพบประเทศผู้ซื้อ ทั้งอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอิหร่านด้วย

ปลัดพาณิชย์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุม นบข.ยังได้มีการพิจารณาโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 กำหนดพื้นที่ 30 ล้านไร่ และจัดเตรียมงบประมาณ 1.8 พันล้านบาท โดยกำหนดอัตราเบี้ยประกันเท่ากันทุกพื้นที่การผลิต 90 บาทต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรจ่าย 36 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุน 54 บาทต่อไร่ โดยมีวงเงินคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่ ตลอดช่วงเวลาเพาะปลูกสำหรับภัยธรรมชาติ และวงเงินคุ้มครอง 630 บาทต่อไร่ สำหรับภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด โดยเตรียมนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า นบข.มีมติเห็นชอบแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/2561 (ด้านการผลิต) ในโครงการปรับพื้นที่นาและลดรอบการผลิต เพื่อควบคุมปริมาณข้าวการผลิตให้สมดุลกับอุปสงค์ กำหนดพื้นที่เป้าหมายลดการปลูกข้าว 1.23 ล้านไร่ ประกอบด้วย 3 โครงการ 1.โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว กำหนดพื้นที่ 6.3 แสนไร่ 2.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561 กำหนดพื้นที่ 4 แสนไร่ และ 3.โครงการการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 กำหนดพื้นที่ 2 แสนไร่

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## พาณิชย์มั่นใจข้าวไทยขาขึ้น คาดปีนี้ส่งออก 10 ล้านตัน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทิศทางการค้าข้าวไทยอยู่ในช่วงขาขึ้น หลังจากที่รัฐบาลได้ระบายสต็อกข้าวออกมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดระบายออกไปได้แล้ว 13.89 ล้านตัน มูลค่า 1.3 แสนล้านบาท ทั้งนี้ ยังเหลือข้าวที่ระบายเพื่อการบริโภคได้อีกเพียง 1.6 แสนตัน และอีก 2.7 ล้านตัน เป็นข้าวที่ต้องระบายสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่คนบริโภค ทำให้แรงกดดันต่อตลาดข้าวไม่มีอีกต่อไป เห็นได้จากทิศทางราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งราคาข้าวเปลือกในประเทศและราคาส่งออก สำหรับราคาข้าวเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา ข้าวเปลือกราคาสูงสุดอยู่ที่ตันละ 8,700 บาท ข้าวสาร 5% ราคาตันละ 1.39-1.4 หมื่นบาท ข้าวหอมมะลิตันละ 2.26-2.27 หมื่นบาท และราคาส่งออกข้าวขาว 5% ตันละ 455 เหรียญสหรัฐ และข้าวหอมมะลิตันละ 793 เหรียญสหรัฐ

แค่ 5 เดือนกว่า ยอดส่งออกได้เกิน 5 ล้านตันแล้ว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เห็นได้จากคำสั่งซื้อที่เข้ามาต่อเนื่อง ประเทศสำคัญที่นำเข้าข้าวอย่างฟิลิปปินส์ อิหร่านก็เริ่มหันมาซื้อมากขึ้น จีนก็มีแนวโน้มจะเจรจาส่งมอบข้าวในส่วน 1 แสนตัน ที่ 5 ได้ จึงมั่นใจว่าการส่งออกข้าวปีนี้น่าจะทำได้ 10 ล้านตันแน่นอน นางอภิรดี กล่าว

นางอภิรดี กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีความพยายามบิดเบือนข้อมูลตลาดข้าวให้แก่เกษตรกรผิดๆ เช่น การยกเลิกนโยบายการรับจำนำข้าวทำให้ราคาตก ทั้งที่รัฐบาลดูแลราคาข้าวให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังส่งเสริมปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปทำการเกษตรอื่นทดแทน

อย่างไรก็ตาม มีเกษตรกรเปลี่ยนไปทำเกษตรกรรมทางเลือกแล้ว 3.02 หมื่นราย พื้นที่ 1.37 แสนไร่ จากเป้าหมาย 4.2 แสนไร่ คิดเป็น 32.78% เปลี่ยนไปเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ นาหญ้า ทั้งสิ้น 1.35 หมื่นราย พื้นที่ 6.57 หมื่นไร่ จากเป้าหมาย 1.5 แสนไร่ คิดเป็น 43.85% และฤดูผลิตนาปรังได้เปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย มีเกษตรกรเข้าร่วม 6.68 หมื่นราย พื้นที่ 3.23 แสนไร่ จากพื้นที่เป้าหมาย 3 แสนไร่ คิดเป็น 107.66% ที่มา โพลล์ทูเดย์

### ข้าวไทยราคาพุ่งสูงสุดในรอบ 3 ปี

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาส่งออกข้าวไทยได้ปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปี หรือนับตั้งแต่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ โดยราคาส่งออกข้าวขาว 5% (ราคาหน้าท่าเรือหรือเอฟโอบี) อยู่ที่ 440 เหรียญสหรัฐ/ตัน จากปีก่อนราคาเฉลี่ย 370-380 เหรียญสหรัฐ/ตัน ข้าวเหนียวราคาส่งออก 470 เหรียญสหรัฐ/ตัน จากปีก่อนข้าวเหนียวเฉลี่ย 400-410 เหรียญสหรัฐ/ตัน ข้าวหอมมะลิ 100% ราคาส่งออก 790 เหรียญสหรัฐ/ตัน จากปีก่อนราคาเฉลี่ย 650-700 เหรียญสหรัฐ/ตัน ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 8,900-9,000 บาท/ตัน ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ (ความชื้น 15%) อยู่ที่ 1.1-1.12 หมื่นบาท/ตัน" นายชูเกียรติ กล่าว

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้ราคาข้าวปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการส่งออกข้าวที่เพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะข้าวเหนียวที่มีคำสั่งซื้อเข้ามามากในตลาดแอฟริกา ทำให้ผู้ส่งออกต้องเร่งหาข้าวเปลือกในตลาดเพื่อมาทำข้าวเหนียวส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศปรับตัวดีขึ้นตาม และคาดว่าราคาดังกล่าวน่าจะทรงตัวสูงต่อไปได้อีก เนื่องจากมีความต้องการซื้อข้าวเพิ่มเติมในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 อีกประมาณ 3-4 แสนตัน

"หลายประเทศผู้นำเข้าข้าวขณะนี้กำลังสั่งซื้อข้าวจากประเทศผู้ขาย ซึ่งก็ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวปรับตัวดีขึ้นหมด ไม่ว่าจะเป็นไทย เวียดนาม อินเดีย ซึ่งในส่วนของไทยน่าจะมีความสั่งซื้อเพิ่มเติมเข้ามาอีก 3-4 แสนตัน จากบังกลาเทศที่กำลังเจรจาซื้อข้าวจากรัฐบาลไทย 2 แสนตัน รัฐบาลฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลซื้อข้าวเดือน มิ.ย. อีก 2.5 แสนตัน และอิรักกำลังจะเปิดเจรจาซื้อข้าวกับภาคเอกชนประเทศต่างๆ ไม่น่าจะต่ำกว่า 9 หมื่นตัน และอิหร่านที่เจรจาซื้อข้าวกับเอกชนไทยต่อเนื่อง" นายชูเกียรติ กล่าว

สำหรับประเทศฟิลิปปินส์จะมีการเปิดประมูลซื้อข้าว 2.5 แสนตัน คาดว่าจะเป็นข้าวขาว 25% นั้น แม้ขณะนี้ราคาข้าวไทยจะสูงกว่าเวียดนามอยู่ประมาณ 40 เหรียญสหรัฐ/ตัน แต่เชื่อว่าน่าจะแข่งขันได้ หากฟิลิปปินส์เปิดซื้อในรูปแบบรัฐบาลกับเอกชน (จีทูพี) เพราะข้าวไทยมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคระดับบน เชื่อว่าการเปิดประมูลครั้งนี้ไทยน่าจะได้อำนาจซื้อไม่ต่ำกว่า 5-6 หมื่นตัน แต่หากเป็นข้าวคุณภาพกลางไปจนถึงต่ำก็อาจจะแข่งราคากับเวียดนามลำบากขึ้น

นายชูเกียรติ กล่าวว่า ส่วนการเปิดประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลปริมาณ 2.2 ล้านตัน เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีเอกชนบริโภค หรือข้าวกลุ่ม 2 ใน วันที่ 13-15 มิ.ย.นี้ ถือเป็นจังหวะเหมาะสม เพราะราคาข้าวในตลาดกำลังปรับตัวขึ้น แต่ยังคงมีความเป็นห่วงเรื่องการระบายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเข้าสู่ระบบบริโภค



ปกติ ซึ่งหากข้าวไหลเล็กน้อยไม่ถึง 1-2% ตลาดยังพอรับได้ เพราะหากข้าวไหลจำนวนมากจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในตลาดและความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้ประมูลในแต่ละกลุ่ม

"เรื่องการป้องกันข้าวอุตสาหกรรมรั่วไหลออกมา ทางสมาคมฯ ได้ตั้งรางวัลสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องที่แจ้งเบาะแสว่ามี การนำข้าวไปใช้ผิดประเภท โดยให้งบประมาณในการเป็นรางวัล 3-4 ล้านบาท หรือรายละเอียด 1-2 แสนบาท ซึ่งจะได้รางวัลก็ต่อเมื่อมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ถือเป็น การช่วยรัฐบาลในการป้องกันไม่ให้ข้าวอุตสาหกรรมไหลเข้ามาในระบบปกติ" นายชูเกียรติ กล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาล เข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีใช้คนบริโภค ปริมาณ 2.2 ล้านตัน ซึ่งเป็นข้าวลือตสุดท้าย ในกลุ่มนี้ โดยจะเปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 13 มิ.ย. และเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 15 มิ.ย. อย่างไรก็ตาม แผนการระบายข้าวของรัฐบาล หลังจากที่เปิดระบายข้าวกลุ่ม 2 หรือข้าวที่มีใช้คนบริโภคเสร็จสิ้น จะมีการเปิดระบายข้าวกลุ่ม 3 หรือข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมในเดือน ก.ค.นี้ และจะมีการนำผลสรุปทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) รับทราบ

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## 'พาณิชย์'เฮ! หลายปท.สนใจสั่งซื้อข้าวไทยเพิ่มขึ้น

นายเกียรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ประธานคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบออกประกาศเปิดประมูลจำหน่ายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน 2.20 ล้านตัน ตามแผนการระบายที่คณะกรรมการ นบข.เห็นชอบ ซึ่งขณะทำงานฯ ออกประกาศเรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน (TOR) ที่ยังคงสาระสำคัญและเงื่อนไขการประมูลเช่นเดียวกับการเปิดประมูลข้าวที่ผ่านมา

สำหรับข้าวที่นำมาเปิดประมูล 2.20 ล้านตัน จำนวน 167 คลัง ใน 30 จังหวัด เป็นคลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) 117 คลัง ปริมาณ 1.596 ล้านตัน และเป็นคลังขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 50 คลัง ปริมาณ 0.607 ล้านตัน ประกอบด้วยข้าว 17 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวปทุมธานี 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และ ปลายข้าว A1

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติผู้เสนอซื้อเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีใช้เพื่อการบริโภคของคนและได้มีการชี้แจงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ววันนี้ ทางกรมฯ เปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอซื้อ โดยวันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. เปิดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลังสินค้า และวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ และวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน ตั้งแต่ เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. ยื่นซองเสนอซื้อ และตั้งแต่ เวลา 12.30 น. เปิดซองเสนอซื้อต่อหน้าสาธารณชน และสื่อมวลชน ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 2/2560 เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ [www.dft.go.th](http://www.dft.go.th)

อย่างก็ตาม นบข.ยังอนุมัติขายข้าวเป็นการทั่วไป ล็อต 2 ที่เปิดประมูลเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม กว่า 1.8 ล้านตัน มีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด 24 ราย ใน 182 คลัง ปริมาณ 1.66 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของปริมาณ ล็อตนี้ คิดเป็นมูลค่ากว่า 16,557 ล้านบาท ทำให้ปริมาณข้าวคงเหลือในกลุ่ม 1 เพียงกว่า 160,000 ตันเท่านั้น และเดือนกรกฎาคมจะนำข้าวกลุ่ม 3 ไม่ใช่เพื่อการบริโภคและอุตสาหกรรมที่คงเหลืออีก 500,000 ตันมาเปิดประมูลรอบ 2 ก็จะทำให้ข้าวทั้ง 3 กลุ่มสามารถเปิดประมูลรอบ 2 ครบหมดแล้ว โดยจะนำเสนอที่ประชุม นบข.ปลายเดือน กรกฎาคมก่อนว่าจะดำเนินการข้าวที่เหลือแต่ละกลุ่มที่คาดว่าจะรวมกันกว่า 1 ล้านตันเท่านั้นจะเปิดประมูลเพิ่มกันอย่างไร

นอกจากนี้ ทางกรมฯ ประเมินภาพรวมข้าวในตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น ดังนั้น การเสนอราคาซื้อข้าวในสตอก รัฐบาลจะได้ราคาดีเช่นกัน โดยข้าวหอมมะลิเฉลี่ยอยู่ที่ 715 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ข้าวขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 438 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน โดยการระบายข้าวนับตั้งแต่รัฐบาล คสช.ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคมถึงปัจจุบันสามารถระบายไปแล้วทั้งสิ้น 13.89 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 130,000 ล้านบาท ขณะที่ยอดการส่งออกข้าวตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 สามารถส่งออกข้าวแล้วทั้งสิ้น 5.09 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,172 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.39

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีข้าวดีหลายประเทศสนใจสั่งซื้อข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอิรักสนใจข้าวไทยหลายแสนตันอยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะซื้อจากเอกชนหรือซื้อจากรัฐบาลต่อรัฐบาล รวมถึงบังกลาเทศก็สนใจข้าวจากไทย และเร็ว ๆ นี้ทางฟิลิปปินส์จะประกาศให้ประเทศใดสนใจเข้าร่วมประมูลข้าวได้กว่า 250,000 ตัน คาดว่าน่าจะประกาศได้สัปดาห์นี้ ดังนั้น จึงเห็นว่าโอกาสที่ราคาข้าวหลังจากนี้ไปอยู่ในช่วงปรับตัวสูงขึ้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

### **อนุมัติขายข้าวดี 1.66 ล้านตันมูลค่า 1.65 หมื่นล้าน**

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้อนุมัติขายข้าวสารสต็อกรัฐบาลในกลุ่มที่ 1 หรือข้าวบริโภคทั่วไปให้กับผู้เสนอซื้อ ราคาสูงสุด 24 ราย ใน 182 คลัง ปริมาณ 1.66 ล้านตัน หรือคิดเป็น 90.84% ของปริมาณที่นำมาเปิดประมูลทั้งหมด 1.82 ล้านตัน มูลค่า 1.65 หมื่นล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้กรมจะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ชนะการประมูลให้เข้ามาทำสัญญาการซื้อขายข้าวกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก) ภายใน 15 วันทำการต่อไป หลังจากการประมูลข้าวกลุ่ม 1 รอบ 2 เสร็จสิ้น จะทำให้เหลือข้าวกลุ่มนี้เพียง 1.6 แสนตัน ซึ่งเป็นปริมาณไม่มาก สามารถผ่อนคลายเป็นพืชผลกักตุนตลาดไปได้เยอะ และลดภาระค่าเก็บรักษาได้จนเกือบหมด โดยจะเหลือเพียงข้าวในกลุ่ม 2 หรือข้าวที่ระบายข้าวอุตสาหกรรมไม่ใช่คนบริโภค 2.2 ล้านตัน ที่จะเปิดประมูลกลางเดือนมิ.ย.นี้ และข้าวกลุ่ม 3 อีกประมาณ 5 แสนตัน จะเปิดระบายในเดือนก.ค.ต่อไป นางดวงพร กล่าว

นายเกียรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมได้เปิดชี้แจงการประมูลข้าวในกลุ่มที่ 2 หรือข้าวเข้าอุตสาหกรรมไม่ใช่คนบริโภค 2.2 ล้านตัน ใน 167 คลัง 37 จังหวัด ให้กับผู้สนใจรับฟัง โดยเงื่อนไขการเปิดประมูลยังกำหนดเช่นเดิม คือข้าวจะต้องนำไปเข้าอุตสาหกรรมตามแผนที่แจ้งมา และจะเปิดให้ดูคลังตั้งแต่วันที่ 6-12 มิ.ย. เปิดยื่นซองคุณสมบัติ 13 มิ.ย. และเปิดให้ยื่นซองราคา 15 มิ.ย.

สำหรับ การระบายข้าวสต็อกรัฐบาลตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ ได้ระบายออกออกไปแล้ว 13.89 ล้านตัน มูลค่า 1.3 แสนล้านบาท ส่วนการส่งออกข้าวไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-5 มิ.ย. 2560 ไทยส่งออกข้าวได้แล้ว 5.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.7% มูลค่า 7.53 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.20% หรือคิดเป็น

เงินเหรียญสหรัฐ 2,172 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.39% โดยราคาส่งออกข้าวขาว 5% อยู่ที่ 438 เหรียญสหรัฐ/ตัน ข้าวหอมมะลิ 100% อยู่ที่ 715 เหรียญสหรัฐ/ตัน

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการหารือกับสมาคมโรงสีข้าวไทย และผู้ประกอบการโรงสีทั่วประเทศว่า กระทรวงฯได้เชิญโรงสีมาหารือเพื่อเตรียมมาตรการรับมือผลผลิตข้าวนาปี 2560/61 ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเพาะปลูก และผลผลิตจะออกมาในช่วงปลายปีเป็นการล่วงหน้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับขบวนการกระทรวงฯได้เข้ามาดูแล และรับประกันว่าผลผลิตข้าวจะมีโรงสีเข้ามารับซื้อ โดยขณะนี้โรงสีได้ร่วมมือกับกระทรวงฯในการเตรียมเครื่องชั่ง เครื่องวัดความชื้น เพื่อให้เกษตรกรมาใช้บริการ และยังได้เตรียมจัดทำข้อมูลราคาข้าว เพื่อประกาศเป็นรายวันให้เกษตรกรได้รับรู้ก่อนที่จะนำข้าวไป

กำลังรวบรวมรายชื่อโรงสี ข้อมูลราคาข้าว เพื่อนำมาจัดทำเป็นข้อมูลนำเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน ขาวนาไทย ซึ่งในแอปนี้ จะมีทั้งข้อมูลการผลิต การตลาด โครงการช่วยเหลือของรัฐบาล แต่จะเพิ่มข้อมูลโรงสี ข้อมูลราคา เพื่อให้ชาวนาได้เปิดดูว่าในพื้นที่ตัวเองมีโรงสีตรงไหน ราคาซื้อข้าวเปลือกเท่าไร โดยจะประกาศเป็นรายวัน และยังได้เตรียมเพิ่มช่องทางในการให้ชาวนารับรู้ราคาข้าวผ่านทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่จะนำไปบอกผ่านเสียงตามสายในแต่ละจังหวัด นำไปส่งในไลน์กลุ่มที่รัฐทำกับชาวนา และทำเป็นตัววิ่งราคาข้าวทางช่อง 11 ด้วย น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ กล่าว

ที่มา โพสต์ทูเดย์

### **'ปลัดพาณิชย์'ถกโรงสีเตรียมแผนดูแลราคาข้าวฤดูใหม่**

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับตัวแทนสมาคมโรงสี และตัวแทนผู้ประกอบการโรงสีจากทั่วประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดข้าว เพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการปีการผลิต 2560/2561 และเพื่อเป็นการเตรียมแผนล่วงหน้ารองรับผลผลิตข้าวฤดูการผลิตใหม่ปีการผลิต 2560/61 ที่เริ่มทยอยเพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นผลผลิตปีนี้น่าจะดีตามปริมาณฝนเพิ่มขึ้นขณะนี้ แต่ยังคงติดตามข้อมูลผลผลิตกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้วางมาตรการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับแนวโน้มราคาที่น่าจะดีขึ้น เพราะหลายประเทศได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ประกอบกับ มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ อาทิ อิหร่านกลับมาซื้อข้าวไทยมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งเดินหน้าโครงการโรงสี 4.0 เพื่อยกระดับมาตรฐานให้เป็น "โรงสี ตีตดาว" ที่มีความทันสมัย มีการติดป้ายราคาซื้อที่ชัดเจน และที่สำคัญมีธรรมาภิบาล ให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกร ซึ่งขณะนี้โรงสีที่ได้รับการตีตดาวแล้วกว่า 100 แห่ง จาก 1,000 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ โรงสียังให้ความร่วมมือติดป้ายแสดงราคาซื้อที่ชัดเจน พร้อมอำนวยความสะดวก ทางด้านอุปกรณ์ ทั้งเครื่องชั่ง และเครื่องวัดความชื้น ไปติดตั้งไว้ตามสหกรณ์ หรือศูนย์กลางของแต่ละชุมชน หรือสามารถนำข้าวมาตรวจสอบปริมาณและความชื้นที่โรงสีนั้น ๆ ได้ ก่อนนำไปขาย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเกษตรกรจะได้ราคาที่เป็นธรรม ซึ่งจะมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนข้าวจะออก 2 เดือน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

**พาณิชย์พอใจเอกชนขานรับสถาบัน API ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมข้าวไทยต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย**





สมาคมอาหารของเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560 มีจำนวน 513,570 ตัน มูลค่า 230.716 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 27.2% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 23.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่ส่งออกได้ 403,767 ตัน มูลค่า 186.435 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) แต่เมื่อเทียบกับเมษายน 2560 ที่มีการส่งออกจำนวน 509,628 ตัน มูลค่า 228.979 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 0.8% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 0.8%

ทั้งนี้ในช่วง 5 เดือนแรก (มกราคม-พฤษภาคม 2560) มีการส่งออกข้าวจำนวน 2.116 ล้านตัน มูลค่า 931.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 7.3% และมูลค่าลดลง 4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่ส่งออกได้ 2.282 ล้านตัน มูลค่า 974.873 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ทางด้าน กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนเมษายน 2560 เวียดนามส่งออกข้าว ปริมาณ 614,052 ตัน เพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 572,163 ตัน ในมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 35.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 452,781 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยตลาดส่งออกที่สำคัญในเดือนเมษายน 2560 ประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 468,982 ตัน ตลาดแอฟริกาจำนวน 77,536 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 40,887 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) จำนวน 10,058 ตัน และตลาดออสเตรเลียจำนวน 16,589 ตัน ทั้งนี้ในเดือนเมษายน 2560 เวียดนามส่งออกข้าวขาว 5% จำนวน 135,702 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 10,118 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 47,649 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 13,332 ตัน ปลายข้าวขาว 100% จำนวน 18,331 ตัน ข้าวหอม (Jasmine rice) 142,893 ตัน ข้าวเหนียว 182,601 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆจำนวน 63,426 ตัน

สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) เปิดเผยว่า ในช่วง 4 เดือนแรก (เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2017) ประเทศจีนยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม คิดเป็นสัดส่วน 47.5% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนาม โดยนำเข้าปริมาณ 815,000 ตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 376 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 16.1% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 16.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2016 ขณะที่ผู้ส่งออกเวียดนามได้ส่งออกข้าวหอมไปอิรักแล้วกว่า 40,000 ตันพร้อมทั้งมีแนวโน้มการสั่งซื้อจากมาเลเซียปริมาณ 40,000 ตันด้วย

ทางด้านราคาข้าวในเวียดนามได้ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 200 -300 เวียดนามด่งต่อกิโลกรัมโดย หลังจากที่เวียดนามกับบังคลาเทศได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยเรื่องส่งออกข้าวเวียดนามไปยังบังคลาเทศปริมาณ 1 ล้านตันต่อปีจนถึงปี 2022 ซึ่งในครั้งแรกบังคลาเทศจะนำเข้าข้าวจากเวียดนามปริมาณ 300,000 ตัน นอกจากนี้ องค์การอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (National Food Authority of Philippine; NFA) ได้ประกาศจะซื้อข้าวปริมาณ 250,000 ตันในเดือนมิถุนายน 2017 ด้วย

นาย Nguyen Thanh Tho ผู้ประกอบการค้าข้าวที่ตลาดขายส่ง Ba Dac ในจังหวัดเตียนยาง (เป็นจังหวัดอยู่ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง) เปิดเผยว่าราคาข้าวเปลือกพันธุ์ IR 50404 อยู่ระหว่าง 4,350 -4,400 เวียดนามด่งต่อกิโลกรัม (ประมาณ 6.70 – 6.80 บาท) เพิ่มขึ้นประมาณ 200-300 ด่งต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นผลจากบันทึกความเข้าใจระหว่างเวียดนามกับบังคลาเทศ ในขณะที่ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงราคาข้าวสารพันธุ์ IR 50404 ขายอยู่ที่ 6,350 -6,450 เวียดนามด่งต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้น 200 เวียดนามด่งต่อกิโลกรัม

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development) รายงานว่า การเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring rice crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้เสร็จสิ้นลงแล้วโดยคาดว่าจะมี

ผลผลิตประมาณ 9.62 ล้านตัน ลดลงประมาณ 361,000 ตัน จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายจากโรคพืชและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## กัมพูชา

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานตัวเลขส่งออกข้าวสารในช่วง 5 เดือนแรก (มกราคม-พฤษภาคม) ของปี 2560 อยู่ที่ 257,637 ตัน เพิ่มขึ้น 9.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 234,328 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว โดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวจำนวน 45,243 ตัน เพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับจำนวน 32,558 ตัน ในเดือนเมษายนของปีที่แล้ว แต่ลดลง 1% เมื่อเทียบกับจำนวน 45,716 ตัน ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนแรก กัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium จำนวน 71,118 ตัน ข้าวหอมจำนวน 64,475 ตัน ข้าวขาวจำนวน 93,218 ตัน และข้าวเหนียวจำนวน 28,826 ตัน โดยมีการส่งไปยัง 57 ประเทศทั่วโลก ซึ่งตลาดที่สำคัญประกอบด้วย ประเทศจีนจำนวน 88,769 ตัน ฝรั่งเศส 33,459 ตัน โปแลนด์ 23,036 ตัน สหราชอาณาจักร 20,622 ตัน เนเธอร์แลนด์ 12,923 ตัน มาเลเซีย 6,865 ตัน เป็นต้น

ผู้บริหารของธนาคารข้าว (the Cambodia Rice Bank) ระบุว่า ความคืบหน้าโครงการสร้างคลังสินค้าสำหรับเก็บสต็อกข้าวไว้ในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากนั้น ขณะนี้กำลังดำเนินการสร้างที่จังหวัดพระตะบอง (Battambang) โดยสามารถเก็บข้าวไว้ได้ประมาณ 200,000 ตัน และมีไซโลเก็บข้าวอีกประมาณ 3,000 ตัน ซึ่งคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในสิ้นปีนี้ และจะเปิดใช้ได้ทันในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวปี 2018 โดยคาดว่าโครงการสร้างคลังสินค้าเก็บข้าวนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกข้าวในหลายจังหวัด เช่น Battambang, Banteay Meanchey, Pursat และ Siem Reap โดยเกษตรกรจะมีทางเลือกมากขึ้นในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด และราคาตกต่ำซึ่งเกษตรกรจะสามารถนำข้าวมาเก็บไว้ในคลังสินค้าได้เพื่อรอขายในช่วงที่ราคาปรับตัวดีขึ้น

ที่มา *Oryza.com* และ *www.mekongoryza.com*

## ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ National Food Authority (NFA) ได้ออกมาเตือนรัฐบาลว่าในขณะที่สต็อกข้าวของรัฐบาลมีเพียง 64,000 ตัน เท่านั้นซึ่งถือว่าอยู่ในระดับวิกฤติและหากรัฐบาลยังไม่เริ่มกระบวนการนำเข้าข้าวก็จะทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะลำบาก โดยคาดว่าสิ้นเดือนมิถุนายนนี้สต็อกข้าวของรัฐบาลจะลดลงเหลือเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 2 วันเท่านั้น ขณะที่ข้อกำหนดตามกฎหมายระบุว่า NFA จะต้องมียอดสต็อกข้าวสำรองเพียงพอสำหรับบริโภคในประเทศประมาณ 15 วันในภาวะปกติ และจะต้องมีอย่างน้อย 30 วัน ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่อุปทานข้าวในประเทศมักจะลดต่ำลง

เมื่อสัปดาห์ก่อน สภากองการอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority Council; NFAC) ได้อนุญาตให้นำเข้าข้าวปริมาณ 250,000 ตัน ตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลและเอกชน (G-P) เพื่อเติมสต็อกข้าวในคลังของรัฐบาลให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศในช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อย

ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่า ฟิลิปปินส์จะต้องนำเข้าข้าวอย่างน้อย 752,560 ตันเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต่ำเนื่องจากสภาพอากาศ (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน) โดยปัจจุบันฟิลิปปินส์มีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 32,720 ตันต่อวัน

โดยขณะนี้ คณะกรรมการนำเข้าข้าวกำลังอยู่ระหว่างการประชุมเพื่อรับรองข้อกำหนดและขอบเขตการปฏิบัติ (TOR) สำหรับผู้ประกอบการ หลังจากนั้นจึงจะเสนอให้ NFAC รับรองและประกาศต่อไป โดยผู้ประกอบการที่เสนอราคาต่ำที่สุดจะได้รับสิทธิในการขายข้าวให้แก่รัฐบาลฟิลิปปินส์

ทางด้านสมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร (Samahang Industriya Agrikultura Sinag) ได้เรียกร้องให้รัฐบาลใช้เงินซื้อข้าวที่ปลูกในประเทศแทนการทำสัญญาซื้อข้าวกับผู้ส่งออกในต่างประเทศ โดยสมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรต้องการให้องค์การอาหารแห่งชาติ National Food Authority (NFA) ซึ่งแจ้งการทำสัญญาซื้อข้าวกับเวียดนาม และเรียกร้องให้ช่วยเหลือเกษตรกรฟิลิปปินส์ด้วยการซื้อข้าวที่ผลิตภายในประเทศก่อน

ทั้งนี้ NFA กล่าวว่า ในปัจจุบันราคาข้าวสารภายในประเทศสูงสุดอยู่ที่ 22.60 กิโลกรัมต่อเปโซ และราคาเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ 18.60 เปโซต่อกิโลกรัม โดย NFA จะสามารถซื้อข้าวได้ในราคาไม่เกิน 17 เปโซต่อกิโลกรัม ดังนั้น NFA อาจรออีกเล็กน้อยเพื่อให้ราคาข้าวสารลดลงและซื้อข้าวที่ผลิตภายในประเทศเพื่อสำรองปริมาณข้าวสารในคลัง

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### **อินโดนีเซีย**

หนึ่งในนโยบายพัฒนาประเทศของด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรมประธานาธิบดี Joko Widodo คือ การพึ่งพาตนเอง (Self-Sufficiency) ดังนั้นกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายว่าในอีก 30 ปีข้างหน้าอินโดนีเซียจะเป็นผู้ส่งออกข้าวของโลก โดยพยายามสร้างนาข้าวใหม่ในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพนอกเกาะชวา

โดยในปี 2560 กระทรวงเกษตรใช้งบประมาณจัดสรรกว่า 4 ล้านล้านรูเปียในการจัดสรรพื้นที่นาข้าวใหม่ประมาณ 80,000 เฮกตาร์ ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมากกระทรวงเกษตรสามารถสร้างนาข้าวได้ใหม่กว่า 129,096 เฮกตาร์ ใน 27 จังหวัด 161 ภูมิภาค โดยพื้นที่นาข้าวใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะกาลิมันตันตะวันตก 16,905 เฮกตาร์ รองลงมาคือเกาะกาลิมันตันกลาง 16,550 เฮกตาร์ เมืองลัมปุง 11,874 เฮกตาร์ ตามลำดับ

นอกจากรัฐบาลจะส่งเสริมพื้นที่ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีการอำนวยความสะดวกในการออกเอกสารสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน การให้ความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูก ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ ซึ่งหากอินโดนีเซีย ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการพึ่งพาตนเอง (Self-Sufficiency) และในการเป็นผู้ส่งออกข้าวของโลกนั้น อาจส่งผลกระทบต่อประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรมายังอินโดนีเซีย เช่น ไทย และเวียดนาม เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### **อินเดีย**

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับสูงขึ้นเนื่องจากตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบแอฟริกามีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้น โดยขำวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 415-418 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 413-416 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน

ทั้งนี้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาค่าเงินรูปียังอยู่ในระดับที่แข็งค่าซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำตลาดของผู้ส่งออกของอินเดียมาก โดยนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้นไปแล้วประมาณ 5% ไกล่ระดับสูงที่สุดในรอบ 21 เดือน ส่งผลให้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาอินเดียส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิเพียง 475,050 ตัน ลดลงถึง 18.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า การจัดหาข้าวตามโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลนั้น ณ วันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา สามารถจัดหาได้แล้วประมาณ 37.8 ล้านตัน โดยคาดว่าในปีนี้จะจัดหาข้าวได้ถึง 38 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 4 ล้านตัน และนับเป็นสถิติสูงที่สุดที่รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ (สถิติเดิมคือ 36 ล้านตัน)

กรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย (the Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูมรสุมของอินเดียมีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 18%  
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### **บังคลาเทศ**

สำนักข่าว Reuters รายงานความคืบหน้ากรณีที่หน่วยงานด้านอาหารของรัฐบาล (Directorate General of Food, Ministry of Food, Government of the People's Republic of Bangladesh) ได้เปิดการเปิดประมูลซื้อข้าวครั้งที่ 3 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวหนึ่ง (ข้าวหนึ่งครั้งที่ 2) จากทุกประเทศจำนวน 50,000 ตัน (50,000 MT (+5%) Parboiled Rice) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งบริษัท Olam จากสิงคโปร์ได้เสนอราคาข้าวหนึ่งต่ำที่สุดที่ 445.11 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) โดยการประมูลครั้งนี้มีหลายบริษัทเข้าร่วมยื่นเสนอราคา เช่น บริษัท Agro Corp เสนอราคาที่ 449.55 เหรียญสหรัฐต่อตัน บริษัท SingSong Food เสนอราคาที่ 458 เหรียญสหรัฐต่อตัน บริษัท Desh Trading เสนอราคาที่ 459.67 เหรียญสหรัฐต่อตัน บริษัท Amir Chand เสนอราคาที่ 474 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ บริษัท Sukhbir Agro เสนอราคาที่ 459.30 เหรียญสหรัฐต่อตัน

การประมูลข้าวหนึ่งในครั้งนี้ได้กำหนดให้ส่งมอบข้าวภายใน 40 วันหลังจากทำสัญญาแล้ว และให้ส่งมอบที่ท่าเรือ Chittagong ในสัดส่วน 60% และที่ท่าเรือ Mongla อีก 40% ของปริมาณข้าวที่ประมูล  
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### **อิรัก**

สำนักข่าว Reuters รายงาน ความคืบหน้ากรณีกระทรวงการค้า (Ministry of Trade, General Contracts Department) ได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ ในวันที่ 11 มิถุนายนนี้ โดยข้อเสนอดังกล่าวมีผลไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายนนั้น ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเสนอข้าวจากประเทศไทยในราคาต่ำสุดที่ 498.2 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) นอกจากนี้ยังมีการเสนอข้าวจากไทยในราคา 503.2 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) ด้วย ส่วนข้าวจากสหรัฐเสนอราคา 595 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) ข้าวจากอินเดียเสนอราคา 525 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f liner out) ข้าวจากอาร์เจนตินาเสนอราคา 537 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) ข้าวจากอูรุกวัยเสนอราคา 539 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) และข้าวจากบราซิลเสนอราคา 552 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) โดยการประมูลครั้งนี้มีบริษัทค้าข้าวต่างชาติเข้าร่วมเสนอราคาจำนวน 6 ราย

ส่วนการประมูลซื้อข้าวจากสหรัฐจำนวน 100,000 ตัน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้ยื่นเสนอข้าวจากสหรัฐจำนวน 60,000 ตัน ในราคา 587-597 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งมีรายงานว่าคณะกรรมการอัญพิชอิรัก (The Grain Board of Iraq) ได้ตกลงซื้อข้าว (US #2 Long Grain Milled Rice) จำนวน 30,000 ตัน ในราคา 587 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out)



ทั้งนี้ อิรักกำลังดำเนินความพยายามเพื่อนำเข้าธัญพืชสำหรับโครงการงบประมาณอุดหนุนด้านอาหารของตนหลังจากที่ได้มีการออกข้อกำหนดด้านการชำระเงินและคุณภาพซึ่งทำให้บริษัทค้าข้าวต่างชาติไม่ค่อยเข้าร่วมการประมูลในครั้งหลังๆ โดยทางการอิรักได้แจ้งต่อบริษัทค้าข้าวต่างชาติเมื่อต้นปีว่าจะจ่ายเงินค่าข้าวเป็นงวดๆ ขณะที่บริษัทค้าข้าวต่างชาติระบุว่าได้รับแจ้งจากคณะกรรมการธัญพืชของอิรัก (Iraq's Grain Board) ว่าจากภาวะราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำและปัจจัยทางการเงินอื่นๆ จึงทำให้อิรักจำเป็นต้องชะลอการชำระเงิน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 907,722 ตัน ลดลงประมาณ 5.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 955,575 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 74,224 ตัน ลดลงประมาณ 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 76,434 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 833,598 ตัน ลดลงประมาณ 5.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 879,141 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 มิถุนายน 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 20,226 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 190,820 ตัน ฝรั่งเศส 152,264 ตัน เนเธอร์แลนด์ 116,779 ตัน โปแลนด์ 71,096 ตัน เยอรมนี 69,332 ตัน อิตาลี 67,060 ตัน โปรตุเกส 49,099 ตัน เบลเยียม 40,878 ตัน สเปน 37,727 ตัน สาธารณรัฐเชค 28,544 ตัน สวีเดน 21,946 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-6 มิถุนายน 2560 มีการส่งออก 217,027 ตัน เพิ่มขึ้น 21.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 178,961 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 184,841 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 23.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 150,112 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 32,186 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 28,849 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 มิถุนายน 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 2,529 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด ซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 98,241 ตัน กรีซ 41,230 ตัน สเปน 23,808 ตัน โปรตุเกส 22,613 ตัน บัลแกเรีย 15,272 ตัน สหราชอาณาจักร 5,225 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนมิถุนายน 2560 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2560/61 (2017/18) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 481.04 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 483.10 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2559/60 (2016/17) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศมีแนวโน้ม ลดลงโดยคาดว่าในปี 2560/61 ประเทศจีนจะมีผลผลิต 145 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 144.85 ล้านตันข้าวสารในปี 2559/60 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 106.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 108.0 ล้านตันข้าวสารในปี 2559/60 (ถือเป็นปีที่อินเดียจะมีผลผลิตสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์) ส่วนประเทศอื่นๆ ที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น บังกลาเทศ เวียดนาม ปากีสถาน กัมพูชา ศรีลังกา เป็นต้น ส่วนประเทศไทยคาดว่าในปี 2560/61 จะมี

ผลผลิต 19.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 4.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 18.6 ล้านตันในปี 2559/60 ส่วนประเทศที่ คาดว่าผลผลิตจะลดลงนั้น เช่น อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ บราซิล ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อียิปต์ เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2560/61 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 479.7 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 479.62 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 143.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 97.0 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 37.4 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.0 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.7 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 12.9 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 10.85 ล้านตันข้าวสาร และ ไทย 11.5 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2560/61 คาดว่าจะอยู่ที่ 120.55 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.1% จากจำนวน 119.22 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2559/60 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 75.69 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 17.9 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.62 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 2.08 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 1.51 ล้านตันข้าวสาร เกาหลีใต้ 1.39 ล้านตันข้าวสาร สหรัฐฯ 1.08 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2560/61 จะลดลงเหลือประมาณ 4.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 28.0% จากคาดการณ์ในปี 2559/60 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 6.25 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2561 จะมีปริมาณ 42.3 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 1.0% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 41.86 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 4.8 ล้านตัน ลดลง 4.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 5.0 ล้านตัน ที่คาดว่านำเข้าในปี 2560 ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.1 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่านำเข้าในปี 2560 ในขณะที่ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.45 ล้าน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.8 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.1 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.05 ล้านตัน เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.05 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 0.95 ล้านตัน สหรัฐฯสำหรับอิมิเรตส์คาดว่าจะนำเข้า 0.83 ล้านตัน และเม็กซิโกคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2561 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 10.0 ล้านตัน เท่ากับปี 2560 ที่ส่งออกได้ 10.0 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2561 จะส่งออกได้ 10.0 ล้านตัน ลดลงจากปี 2559 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.5 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 5.6 ล้านตัน ที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2560 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.1 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.55 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.7 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.25 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน จีนคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.7 ล้านตัน และอาร์เจนติน่าคาดว่าจะส่งออก 0.45 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)